



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>“วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี”</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดให้ “วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี” เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็น “วันชาติ” และเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมา</p> <p>“วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี” เป็นวันที่มีความสำคัญกับชาวโลก สำนักงานใหญ่ องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็น “วันดินโลก” ทั้งนี้ เพื่อให้โลกได้ตระหนักว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเรานั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนประสบผลสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ทั้งแก่ชาวไทยและชาวโลกอย่างกว้างขวาง</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>การบริหารราชการแผ่นดิน</p> <p>ในการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการจัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนและมีความโปร่งใส รัฐบาลมุ่งเน้นการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัดและชุมชนหมู่บ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมีบทบาทในฐานะพ่อเมือง ทำงานต่างพระเนตรพระกรรณตามหน้าที่ตามภารกิจที่ได้ทรงมอบหมายไว้ให้จะต้องมีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานเจ้าหน้าที่จากทุกกระทรวง และขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงในการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนในจังหวัดในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความต้องการในพื้นที่ที่เรียกว่า area based ทั้งในระดับความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องจับตั้งแต่ระดับล่างมาก่อนแล้วเสนอขึ้นมาระดับบนก็จะพิจารณาและอนุมัติลงไป แล้วเติมลงไปให้ในสิ่งที่ เป็นโครงสร้างหรือเป็นเครือข่าย เพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระจายความเจริญนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา คือ เป็นกลุ่มจังหวัด</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>เป็นภูมิภาคตามนโยบาย เช่น เรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๑๐ แห่งทั่วประเทศ จะเชื่อมโยงอย่างไรกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นศูนย์รวมศูนย์กระจายสินค้ากันบ้างหรือไม่ หรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ให้ตรงกับศักยภาพหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งคนไทย ทั้งคนต่างประเทศที่จะมาลงทุนร่วมกัน ที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือ ระเบียงเศรษฐกิจ ภาควตะวันออก ซึ่งกำหนดไว้เป็นโครงการระดับชาติ ที่เรียกว่า ECC อีกเรื่องหนึ่งคือ ภาควใต้ ทำอย่างไรจะส่งเสริมการพัฒนา เรามีโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งเรื่อง Smart City ซึ่งในทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงาน ทุกกระทรวง ต้องคิดตาม ต้องทำงานเชิงรุก ด้วยวิสัยทัศน์ ด้วยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อจะให้ทุกภาควนั้นได้มีการเจริญเติบโต ด้วยตนเองในทุกมิติ ลดการผลิต ลดการตลาด ที่มีการแข่งขันหรือมีการผลิตที่ซ้ำซ้อน และไม่ผลิตหรือสร้างอะไรที่เกินความจำเป็นเรียกว่า มีการกำหนด Demand Supply ให้ต่อกัน ให้สอดคล้องกันอย่างแท้จริงในทุกมิติ ถ้าเรามีการพัฒนาคนที่ดี พัฒนาระบบให้ดี บริหารจัดการ ให้ดีให้เหมาะสม สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายของโลกใบนี้หรือของประเทศไทย ถ้าเราเตรียมการเหล่านี้ไว้ทุกเรื่อง ทุกหน่วยงานและทำทุกอย่างให้ประสานสอดคล้องกัน เป็นการทำงานเชิงรุก เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเห็นดเห็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บังคับบัญชา ของทุกหน่วยงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงานต้องขับเคลื่อนไปกับผู้บังคับบัญชา ด้วย ประเทศชาติไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนไม่กี่คน ขับเคลื่อนด้วยคนทุกคน ด้วยคนเกือบ ๗๐ ล้านคน</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง